



Title :	ราชภัฏเชียงราย เจ้าภาพจัดประชุมอธิการบดี 41 แห่ง เชื่อมความสัมพันธ์และสร้างสรรค์สิ่งดีๆ
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	ท้องถิ่นนิวส์ ฉบับที่ 085 หน้า 3
Date :	ปากซันอง พุทธศักราช 2556

เจ้าภาพจัดประชุมอธิการบดี 41 แห่ง เชื่อมความสัมพันธ์และสร้างสรรค์สิ่งดีๆ สู่เชียงราย

การติมหาวิทาลัยราชภัฏเชียงรราย (มร.ชร.) เป็ดเผยว่ มร.ชร. การติมหาวิทาลัยราชภัฏลัญจร ท่วประเทศ 41 แห่ง ในวันท่ 28 09.00 - 16.00 น. ที่ศูนย์การประชมุณานาชาติ มหาวิทาลัย หรือในวาระการประชมุต่างๆ ที่เร่งด่วนของมหาวิทาลัยราชภัฏ มหาวิทาลัยราชภัฏที่คอบสนองนโยบายของอุดมศึกษาไทย รวม เป็ดภาคเรียนประจ่าปี 2557 และเพื่อเชื่อมกระชับความสัมพันธ์ อัยราชภัฏท่วประเทศ ซึ่งจะไปสู่การลงนามความร่วมมือระหว่าง ทยัแผนไทยตามการรับรองของสภาการแพทยัแผนไทย โดยจะมิ ฎท่วประเทศ 41 แห่งเข้าร่วมการประชมุลัญจรครั้งนี้ การประชมุครั้งนี้วันแรกจะเริ่มประชมุอธิการบดีมหาวิทาลัย ใน 3.30 - 16.30 น. จะมีการหารือในเรื่องต่างๆ ที่ศูนย์การประชมุ ลัญจร อธิการบดีมหาวิทาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในที่ งานเลี้ยงรับรอง ที่ สวนสมเด็จพระศรีศรีรินทร์เชียงรราย มร.ชร. มตั้งแต่เวลา 09.00 น. จะมีการประชมุบรรยาย เรื่อง บทบาท นโยบายของอุดมศึกษาไทย โดย รศ.ดร. วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี

มหาวิทาลัยแม่ฟ้าหลวง เวลา 13.00 - 16.00 น. ประชมุบรรยาย เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการ กำกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการก่อสร้างในหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบราชการ โดย ผู้แทน ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากนั้นจะมีกำหนดการพาดณะอธิการบดีจาก มหาวิทาลัยราชภัฏต่างๆ เทียวชมสถานที่สำคัญๆและแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรราย เพื่อ ศึกษาวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชาวเชียงรรายด้วย ทั้งนี้เพื่อให้คณะผู้บริหารและอธิการบดีได้เข้าใจ สภาพสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทาลัยราชภัฏเชียงรราย และร่วมหาแนวทาง การดำเนินงานของมหาวิทาลัยราชภัฏเชียงรรายในการเป็นมหาวิทาลัยในหัวใจของประชาชน และเป็นมหาวิทาลัยที่มุ่งพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง รวมถึงเสนอแนะแนวทางสร้างสรรค์สิ่งดีๆ สู่เชียงรรายในอนาคตด้วย

สำหรับวันท่ 30 พ.ย. เวลา 09.00 - 10.00 น. จะมีการลงนามความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทาลัยที่เป็ดสอน การแพทยัแผนไทยตามการรับรองของสภาการแพทยัแผนไทย เวลา 10.00 - 12.00 น. การประชมุ เรื่อง บทบาทมหาวิทาลัยราชภัฏต่อการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รศ.ดร.วารกรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทาลัยธุรกิจบัณฑิตยั ส่วนภาคบ่ายจะเป็นการระดม ความคิดเห็นประเด็นการเตรียมการเลื่อนการเป็ดภาคเรียนในปีการศึกษา 2557 ซึ่งการประชมุ ลัญจรนี้มหาวิทาลัยราชภัฏต่างๆท่วประเทศจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ครั้ง

ราชภัฏเชียงราย เจ้าภาพจัดประชุมอธิการบดี 41 แห่ง เชื่อมความสัมพันธ์และสร้างสรรค์สิ่งดีๆ สู่เชียงราย

ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) เปิดเผยว่า มร.ชร. จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสัญจร ทั่วประเทศ 41 แห่ง ในวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 - 16.00 น. ที่ศูนย์การประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทั้งนี้เพื่อร่วมหารือในวาระการประชุมต่างๆ ที่เร่งด่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่ง บทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ตอบสนองนโยบายของอุดมศึกษาไทย รวมทั้งการระดมความคิดเห็นเตรียมเปิดภาคเรียนประจำปี 2557 และเพื่อเชื่อมกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ซึ่งจะไปสู่การลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน การแพทย์แผนไทยตามการรับรองของสภาการแพทย์แผนไทย โดยจะมีอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 41 แห่งเข้าร่วมการประชุมสัญจรครั้งนี้

ผศ.ดร.ทศพล กล่าวอีกว่า การประชุมครั้งนี้วันแรกจะเริ่มประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย ในวันที่ 28 พฤศจิกายน เวลา 13.30 -16.30 น. จะมีการหารือในเรื่องต่างๆ ที่ศูนย์การประชุมนานาชาติ โดยมี ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในที่ประชุม เวลา 17.30 -20.00 น. งานเลี้ยงรับรอง ที่ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย มร.ชร.

สำหรับในวัน 29 พ.ย. เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. จะมีการประชุมบรรยาย เรื่อง บทบาทของมหาวิทยาลัยที่ตอบสนองนโยบายของอุดมศึกษาไทย โดย รศ.ดร. วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เวลา 13.00 -16.00 น. ประชุมบรรยาย เรื่อง แนวปฏิบัติการที่ดีในการกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการก่อสร้างในหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบราชการ โดย ผู้แทนของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากนั้นจะมีกำหนดการพาคณะอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ เทียบชมสถานที่สำคัญๆและแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย เพื่อศึกษาวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชาวเชียงรายด้วย ทั้งนี้เพื่อให้คณะผู้บริหารและอธิการบดีได้เข้าใจสภาพสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และร่วมหาแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายในการเป็นมหาวิทยาลัยในหัวใจของประชาชน และเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง รวมถึงเสนอแนะแนวทางสร้างสรรค์สิ่งดีๆ สู่เชียงรายในอนาคตด้วย

สำหรับวันที่ 30 พ.ย. เวลา 09.00 - 10.00 น. จะมีการลงนามความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน การแพทย์แผนไทยตามการรับรองของสภาการแพทย์แผนไทย เวลา 10.00 -12.00 น. การประชุม เรื่อง บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏต่อการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รศ.ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ส่วนภาคบ่ายจะเป็นการระดมความคิดเห็นประเด็นการเตรียมการเลื่อนการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2557 ซึ่งการประชุมสัญจรนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆทั่วประเทศจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ครั้ง